



อนุบาลดาววี

อบอุ่นด้วยรัก และห่วงใย



โรงเรียนอนุบาลดาววีเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2527 หรือกว่า 30 ปีที่ผ่านมา โดยปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลดาววี เปิดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับเนอสซอรี่ ไปจนถึงระดับอนุบาล 3 สามารถรองรับจำนวนนักเรียนได้ถึง 300 คน ซึ่งถือเป็นโรงเรียนอนุบาลขนาดกลาง ไม่ใหญ่ และไม่เล็กจนเกินไป ทำให้ทั้งคุณครูผู้สอน และผู้บริหารโรงเรียนสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงโดยในทุกๆ เทอมทางโรงเรียนจะมีการปรับปรุงทางด้านอาคารสถานที่โดยตลอด เพื่อให้โรงเรียนอนุบาลดาววีเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ บ่อบอล บ้านไม้ สนามเด็กเล่น สระว่ายน้ำ โรงยิมในร่ม ห้องสมุด ลานน้ำ ลานทราย ที่เด็ก ๆ จะได้มีประสบการณ์ตรงทั้งการชั่ง ตวง วัด ผ่านการเล่นอย่างสนุกสนานด้วยการลงมือกระทำด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นผู้สอนที่สำคัญให้กับเด็ก โรงเรียนให้ความสำคัญกับการเล่น เนื่องจากการเล่นช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดของเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา รวมถึงช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะทางสังคมอีกด้วย



สำหรับความพร้อมทางด้านการเรียนการสอนทางโรงเรียน มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ส่งเสริมความสมดุลของพัฒนาการเด็กทั้งการพัฒนาทางด้านกล้ามเนื้อใหญ่ มัดเล็ก รวมถึงการพัฒนาทางด้านประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยการฝึกฝนทักษะในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน การพัฒนาทางความคิดรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน และการเขียน

เนื่องจากเด็กทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้ที่แตกต่างกัน และเด็กจะเรียนรู้ได้ดีในเรื่องที่ตนเองสนใจ โรงเรียนอนุบาลดาววีจึงจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ให้เด็กในแต่ละห้องได้เลือกหัวข้อเรียนด้วยตนเอง เพื่อให้เด็กได้ผู้ลงมือปฏิบัติ สืบค้นข้อมูลเพื่อหาคำตอบจากคำถามของตนเอง ทำให้เด็กได้ฝึกทักษะการคิด การแก้ปัญหาและทักษะวิชาการต่างๆ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ภายใต้หัวข้อโครงงานที่เด็กเลือกเรียน เด็กๆ จะมีความ



สุข และสนใจที่จะเรียนรู้มาก

โดยเฉพาะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาล
ดารวีจัดให้มีการเรียนในรูปแบบของ Bilingual Program กับครูผู้สอน
ชาวต่างชาติซึ่งเป็น Native Speaker ที่มีประสบการณ์ด้านการสอน
เด็กเล็กมาเพิ่มทักษะการออกเสียงที่ถูกต้องด้วยการเรียนรู้แบบ

INTEGRATED ENGLISH TEACHING APPROACH

Constructivism Approach การเรียนรู้โดยการใช้ความคิดและความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ได้เอง

Multi-Sensory Learning การเรียนรู้จากประสาทสัมผัส

Cooperative Learning การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจากกลุ่มเล็ก ๆ

Learning by doing การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

Total Physical Response การเรียนรู้จากการโต้ตอบโดยใช้สรีระทางร่างกาย

Meaningful Learning การเรียนรู้ที่มีความหมายมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ครูสร้างแรงกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมีบรรยากาศของการเรียนรู้ในห้องเรียน



สำหรับความพร้อมทางด้านบุคลากร ปัจจุบันโรงเรียน
อนุบาลดารวีมีคุณครูที่ดูแลในระดับเนอสเซอรี่ 3-4 คนต่อห้อง ส่วน
ในระดับอนุบาล 1-3 จะมีคุณครูดูแลอย่างใกล้ชิด 2 คนต่อห้อง โดย
ในแต่ละห้องจะมีนักเรียนไม่เกิน 20-25 คนต่อห้องเท่านั้น จึงทำให้
คุณครูสามารถดูแลเด็กนักเรียนได้อย่างใกล้ชิดมากที่สุด

นอกจากนี้ในเรื่องของความปลอดภัย ทางโรงเรียนมีการติด
กล้องวงจรปิดเอาไว้รอบโรงเรียน ส่วนการรับ-ส่งนักเรียน ทางโรงเรียน
ได้ทำบัตรรับนักเรียนให้แก่ผู้ปกครองที่จะมารับบุตรหลาน โดยมีคุณครู
ประจำชั้นคอยดูแลส่งนักเรียนจนถึงมือผู้ปกครองทุกคนด้วยตัวเอง

สำหรับผู้ปกครองที่สนใจนำบุตรหลานมาเรียนที่
โรงเรียนอนุบาลดารวีแห่งนี้ สามารถติดต่อขอเยี่ยมชมโรงเรียน
ได้ที่ โทร. 02-805-0750-2 อีเมลล์ Info@darawee.ac.th หรือ
เยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางโรงเรียนได้ที่ www.darawee.ac.th